



## ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศรับสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร โดยกำหนดรับสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ในระหว่างวันที่ ๙ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ แล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ และข้อ ๑๒ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ดังนี้

### ๑. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดอบจ.	หมายเหตุ
๑	๑๐๑	นางสาวจรูญเรศ สุริยวงษ์	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ	นครปฐม	
๒	๑๐๒	นายสำราญ ปัทมคัมภ์	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน	นครปฐม	
๓	๑๐๓	นายธีรศานต์ ฉันทธราภรณ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ	นครปฐม	

๒. ตำแหน่ง...

๒. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ลำดับ ที่	เลขประจำ ตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด อบจ.	หมายเหตุ
๑	๒๐๑	นางสาวสุริยงค์ เพิ่มนาม	นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ	นครปฐม	

๓. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ลำดับ ที่	เลขประจำ ตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด อบจ.	หมายเหตุ
๑	๓๐๑	นางสาวไกล่รุ่ง กองแก้ว	นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ	นครปฐม	
๒	๓๐๒	นางอาสยา บุญชูวงศ์	นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ	ยะลา	

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก ดังนี้

กำหนดการสอบคัดเลือกฯ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดังนี้  
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  
(สอบแบบปรนัย) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  
(ภาค ข) (สอบแบบอัตนัย) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)  
(สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก  
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  
โดยให้แต่งกายเครื่องแบบสีกากีคอพับ พร้อมนำบัตรประจำตัวข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ไปในวันสอบคัดเลือกด้วยหากผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ไม่ไปรายงานตัวเข้ารับการสอบ  
คัดเลือกฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ในครั้งนี้

/อนึ่ง การสมัคร...

อนึ่ง การสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่า เป็นผู้มีความสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศดังกล่าว หากภายหลังตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะพิจารณาให้ยกเลิกการแต่งตั้งในกรณีที่ได้แต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายอนุสรณ์ บุญกวิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม